



ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย

ที่ ๑ /๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ตามที่กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในประเทศไทยว่า ขณะนี้มีการพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) แพร่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดง ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ จันทบุรี นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง ปทุมธานี และในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ และมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง นั้น

กองทุนประกันวินาศภัย คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากรของกองทุนประกันวินาศภัย ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงการปฏิบัติภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย และการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

๑. ให้แต่ละสายงานพิจารณากำหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) ตามความเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการสัมผัสและการแพร่กระจายของโรค โดยคำนึงถึงการรักษาคุณภาพในการให้บริการประชาชนไว้ และถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับให้พนักงาน ลูกจ้าง ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home)

๒. ขอความร่วมมือพนักงาน ลูกจ้าง งดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบก่อนเดินทาง และรายงานสุขภาพต่อผู้บังคับบัญชาทันทีหากมีอาการป่วย พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการโดยเคร่งครัด

๓. ให้งดการจัดประชุมหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก ตั้งแต่ ๕๐ คน ขึ้นไป หากมีความจำเป็น ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติต่างๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด รวมถึงมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และติดตามความคืบหน้ามาตรการของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ

๔. ให้พิจารณากำหนดแนวทางในการคัดกรองผู้มาติดต่อกับกองทุนประกันวินาศภัย ที่เหมาะสมและเพียงพอตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดโอกาสการสัมผัสและการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

๕. ให้พนักงาน ลูกจ้าง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือสม่ำเสมอ รวมถึงเฝ้าระวังและคอยสังเกตอาการของตนเอง หากไม่มีความจำเป็นขอให้งดไปที่สาธารณะ และหากมีอาการที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ให้รีบพบแพทย์ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบโดยเร็วที่สุด

๖.ให้พนักงาน ลูกจ้าง ติดตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติต่างๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในแต่ละจังหวัด รวมถึงมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และติดตามความคืบหน้ามาตรการของ ทางราชการอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนประกันวินาศภัยจะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐในการรองรับ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างใกล้ชิด โดยจะออกมาตรการเร่งด่วน ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔



(นางวารภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม)
ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย